

ปีที่ 7 ฉบับที่ 32

ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562

จลสาร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

College of Politics and Governance, Mahasarakham University



พศ.เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดิ์ปีใหม่ และรับพรปีใหม่จาก ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม



สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การคิดเชิงระบบเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ (System thinking for public policy advocacy)

ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะ-เชิงสร้างสรรค์ (Center For Creative Public Policy Development : CCPD)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงระบบเพื่อการ
ผลักดันนโยบายสาธารณะ (System thinking for public policy advocacy) ภายใต้การสนทนาวิชาการ “นโยบายสาธารณะ
กับ การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย **ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย** คณบดีวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก **อาจารย์ชรัสวัฑฒ์ อริยะสิริโชติ** ผู้ช่วยคณบดีฯ
ฝ่ายวิชาการ **ประธานศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะ-เชิงสร้างสรรค์ นายปณจเดช สิงห์โท** ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลักดัน
นโยบายสาธารณะ: World animal protection องค์การระหว่างประเทศ **และนายสมศักดิ์ สุนทรนวกัทร** ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การผลักดันนโยบายสาธารณะ: World animal protection องค์การระหว่างประเทศ เป็นวิทยากร



วันที่ 15-17 มกราคม 2562 ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ D-413

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การคิดเชิงระบบเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ (System thinking for public policy advocacy)

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นองค์การทางการศึกษาชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ เพื่อเป็นองค์การทางการศึกษาชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเครือข่ายทางสังคมด้านนโยบายสาธารณะ และเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยใช้้องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ



วันที่ 15-17 มกราคม 2562 ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ D-413



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดพิธีมอบของที่ระลึก ให้แก่นิสิตวิทยาลัยฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาลัษณเขตติกวังซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก **ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง** มอบของที่ระลึก พร้อมทั้งได้ให้ออวาท สอบถามพูดคุยกับนิสิตเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในด้านภาษาต่างประเทศ



วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



สัมมนาทางวิชาการ

"ลัทธิล่าแม่มดในยุคกลางกับสิทธิเสรีภาพในยุคปัจจุบัน"

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มส จัดสัมมนาทางวิชาการ "ลัทธิล่าแม่มดในยุคกลางกับสิทธิเสรีภาพในยุคปัจจุบัน" โดยได้รับเกียรติจาก **อาจารย์พุดพิภพ พุดतालศรี** (นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์คริสตศาสนาจักร) เป็นวิทยากรในการสัมมนา และดำเนินรายการโดย **อาจารย์รัชชัย ป้องศรี** (อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มส) มีคณาจารย์และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจำนวนกว่า 40 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทบทวนเหตุการณ์การล่าแม่มดซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึกในการเคารพสิทธิมนุษยชนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เห็นต่างจากคนหมู่มาก และอดทนอดกลั้นที่จะยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข



วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413)



คณะกรรมการนิสิตสาขารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ
 ค่ายลูกสิงห์ครั้งที่ 9 ขึ้น โดย **ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธาน**
ในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และให้โอวาทแก่นิสิต

ภายในโครงการมีกิจกรรมพ่อฮักแม่ฮัก กิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ กิจกรรมฐานความรู้สร้างสรรค์ระหว่างพี่กับน้อง
 พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคณะอาจารย์นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยชุมชนวัฒนธรรมภูไทบ้านภูโอมสอาดย์
 พิธีเปิดงานพาแลงกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูไทสานสายใยนิสิตกับชุมชน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
 สร้างพายุชะลอน้ำคืนความชุ่มชื้นในพื้นที่คลองกระเบน กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม แต้มนิสิตสร้างโอกาสสู่
 โรงเรียนน้อง กิจกรรมถอดบทเรียนระดมความคิดกลุ่ม กิจกรรมเล่าเรื่องชาวค่ายหนึ่งในความประทับใจ การแสดงรอบ
 กองไฟ และพิธีปิดโครงการค่ายนักรัฐศาสตร์ฐานรากเพื่อรากฐานสู่สังคมและชุมชน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการเสียสละมีจิตอาสาในการบำเพ็ญ
 ประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูไท และการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตกับชุมชนการ
 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนิสิตในเอกการเมืองการปกครอง การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านภู
 และปลูกป่าสร้างพายุชะลอน้ำคืนความชุ่มชื้นในพื้นที่ของกระเบียน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยฯ
 เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 152 คน



วันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ บ้านภูโอมสอาดย์ และโรงเรียนบ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ปาฐกถาทางวิชาการในวาระ 10 ธันวาคม

วันสิทธิมนุษยชนสากล

หัวข้อ “พัฒนาการประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้ง”



ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มส จัดปาฐกถาทางวิชาการในวาระ 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากลหัวข้อ “พัฒนาการประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้ง” ภาคเช้าพิธีเปิดโครงการ **ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง** เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นการปาฐกถาทางวิชาการหัวข้อ “พัฒนาการประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้ง” โดย **ศาสตราจารย์ ดร.ธนศ อารณสุวรรณ ธรรมศาสตราภิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**



วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ภาคบ่ายการอภิปรายทางวิชาการหัวข้อ “มองการเลือกตั้งไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รณศ อภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน ม.ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย กัทรณานันท์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มส พูแทนผู้อำนวยการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม และอาจารย์รัชชัย ป้องศรี วิทยาลัยการเมือง การปกครอง มส ดำเนินรายการ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบการเลือกตั้ง แก่นิสิตและประชาชนทั่วไปที่สนใจ และเพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาพรรคการเมือง และการเลือกตั้งวิชาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองไทย และวิชาประชาสังคมกับประชาธิปไตยในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต



วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

งานอักษะเพง เบ็งแงฮูปแแต่ิมดงบั้ง

และงานบุญพะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

ภายใต้การดำเนินกิจกรรมโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สานทุนวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านฮูปแแต่ิมสารคาม ระยะที่ 4”



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วัดป่าไร่ไรย์ วัดโพธาราม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง และศูนย์เรียนรู้ฮูปแแต่ิมและภูมิปัญญาดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ร่วมจัดงานอักษะเพง เบ็งแงฮูปแแต่ิมดงบั้ง และงานบุญพะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้การดำเนินกิจกรรมโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สานทุนวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านฮูปแแต่ิมสารคาม ระยะที่ 4” ขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายทิม มนต์วิวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โดย นายรณชิต พุทรา นายอำเภอนาดูน กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวรายงานความร่วมมือฯ ในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และนายสังคม วงษ์นอก นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ



วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดป่าไร่ไรย์ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

งานอักษะเบ็งแงฮูปแต้มดงบั้ง

และงานบุญพะเหวด ฟิงเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562



อักษะเบ็งแงฮูปแต้มดงบั้ง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 วันเตรียม มีพิธีพิธีแห่ดอกไม้ พิธีอัญเชิญพระอุบะขุดขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณพิธีสระหนองบัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีฮูปแต้ม การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกฮูปแต้ม พิธีบวงสรวงฮูปแต้ม ชมขบวนแห่งานฮูปแต้ม พิธีเปิดงานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม การแสดงชุด “พ็อนรำออนซอนอีสาน” จากโรงเรียนชุมชนบ้านดงบั้ง การแสดงชุด “พ็อนออนซอนฮูปแต้ม” จากโรงเรียนดงบั้งพิสัย นวนการนุสรณ์ พ็อนเปิดงานจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงบั้ง กิจกรรมการแสดงบนเวทีสืบสานศิลปวัฒนธรรมวงดนตรีนักเรียนโรงเรียนดงบั้งพิสัยนวนการนุสรณ์ และประกวดร้องเพลง และการศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นกระต๊อบ หนึ่งประโมทัย จากโรงเรียนดงบั้งพิสัยนวนการนุสรณ์ และหมอลำพื้นบ้าน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 การแห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาส/เทศน์คณาพิณ เทศน์มหาชาติ / เทศน์ฉลองแห่กันทั่วหลอน กัณฑ์จอบ และพิธีถวายดินดอกเงิน ทอดฟ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนอนุรักษ์และพัฒนาฮูปแต้ม

โครงการหนึ่งคนหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “สานทุนวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฟ่านฮูปแต้ม สารคาม ระยะที่ 4” ซึ่งเป็นเป็นโครงการประเภทการดำเนินงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ต้องการให้นิสิตและมหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ผู้มีปัญญา ฟิงเป็นอยู่เพ็มหาชน”

โครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยใช้กรอบแนวคิดที่คณะทำงานให้ชื่อว่า “SIM Model” ซึ่งพ้องเสียงกับ “سيم” หรือโบสถ์อีสาน อันมีฮูปแต้มซึ่งเป็นทุนวัฒนธรรมล้ำค่าของชาวตำบลดงบั้ง โดย Sim Model โดยประกอบด้วยหลักคิด 3 ประการ ได้แก่

S - Sustainable Development หมายถึง การพัฒนาการอย่างยั่งยืน

I - I-San Local Wisdom อันหมายถึง ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมของคนอีสาน

M - Management หมายถึง การบริหารจัดการ ซึ่งในที่นี้เป็นการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงกระบวนการและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ วิทยาลัยการเมืองฯ จึงได้นำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วย ระยะเวลา 3 ปีเศษ ที่ได้ดำเนินการมานี้ วิทยาลัยการเมืองฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายและชาวตำบลดงบั้งจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การร่วมกับชุมชนจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่าฉบับชุมชน การนำเยาวชนมาอบรมยุวมัคคุเทศก์ งานบุญอักษะเบ็งแงฮูปแต้ม และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบั้ง”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดป่าเลไลยก์ ตำบลดงบั้ง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม



วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมภายในอย่างอิสระ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นผู้ออกผลการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงฯ ได้แก่ **นางสาววิไลลักษณ์ บุตรราช นางสาวเมยวดี ไชยจันทา และนางสาวจริญา โคตรบาล คณะกรรมการตรวจประเมินฯ** ได้สอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงฯ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของวิทยาลัยการเมืองการปกครองในปีงบประมาณถัดไป

วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413)

เปิดบ้านวิชาชีพ COPAG



ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการ “เปิดบ้านวิชาชีพ COPAG” ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10,16,17,23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดย **ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย** คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก **ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงษ์ ศิริ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง** ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี เป็นวิทยากรในการติวสอบเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่ง **เจ้าพนักงานปกครอง** หัวข้อ **พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน** มีนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมตัวสอบเข้าสู่เส้นทางราชการ มีเทคนิคและทักษะในการทำข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-411



นิสิต IR คำนวณรางวัลชนะเลิศ COPAG QUIZ 2019

ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ (COPAG QUIZ 2019) ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง** เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและอวยพรให้แก่ นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ มีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 27 คน การแข่งขันในรอบแรกใช้ข้อสอบแบบปรนัย และการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะใช้ข้อสอบแบบอัตนัย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่นิสิตให้มีความรู้ในด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนของนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-411

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

นายศุภกิจ กะเชิดรัมย์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่

นายธนวุฒิ ภาคมฤค เอกการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่

นางสาวอรพิน จันดา เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

นายเพชร บัวเขย เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2

นายอรรถชัย ปินตา เอกการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 2

นายปริญญา อุทโร เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-411



โครงการ “การอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษาที่ 2/2561”

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “การอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 ภาคการศึกษาที่ 2/2561” โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิ์ เอมดี วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการอบรม

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียม ความรู้และทบทวนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เตรียมความพร้อมและ เสริมสร้างความมั่นใจให้นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นการรองรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในการเข้าทดสอบความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit - Exam)



วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง